
sþ. 760. Fyrirspurn [411. mál]
til samgönguráðherra um störf flugmálanefndar.

Frá Helga Seljan.

Hvað líður störfum nefndar er skipuð var af ráðherra til að gera úttekt og skila tillögum
um framkvæmdir í flugmálum?

Hvað hyggst ráðuneytið fyrir um það forgangsverkefni, er nefndin fékk til meðferðar í
erindisbréfi sínu, um uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar?


